



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนส่งผลงานประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผย โปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงานและไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

หากมีปัญหาผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติหรือเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้ขอรับการประเมินสามารถทักท้วงด้วยตนเองภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล ได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๕๐๑๒ สำหรับกรณีที่มีผู้ทักท้วง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อดำเนินการทางวินัย แต่หากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าผู้ทักท้วงมีข้อทักท้วงในทางกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตจะรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการตรวจสอบผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวัลลภ พริ้งพงษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก	ชื่อผลงาน
๑	ชื่อ - สกุล นางสาวเกสรวิเศษรัตน์ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธร ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธร เลขที่ตำแหน่ง ๒๔๓๑	๑. การตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรบริหารส่วนตำบลตามแนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒. การพัฒนางานสารบรรณ และรูปแบบการเขียน - พิมพ์ หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
๒	ชื่อ - สกุล นางสาวรัตนกร ศรีพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ตำแหน่ง ๒๘๖๖	๑. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒. แนวทางการพัฒนาการตรวจนิเทศการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
๓	ชื่อ - สกุล นายวิโรจน์ ตระการฤทธา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ตำแหน่ง ๒๖๗๖	๑. การจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึก บัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e - LAAS) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น e - LAAS
๔	ชื่อ - สกุล นายเทวีญ จันทอม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ตำแหน่ง ๓๓๗๐	๑. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อใช้ประกอบ การจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e - LAAS) ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๒. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งานระบบ e - GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก	ชื่อผลงาน
๕	ชื่อ - สกุล นางปิยานันท์ สนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี เลขที่ตำแหน่ง ๓๘๖๖	๑. การตรวจสอบบัญชีและรายงานงบตรวจสอบรายเดือน ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สิงห์บุรี จากระบบ GFMS ๒. การพัฒนาการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖	ชื่อ - สกุล นายณัฐวุฒิ จันทะเรือง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำแหน่งที่ขอประเมิน นิติกรชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙๐	๑. การพิจารณาผลการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานเทศบาล ๒. การวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ๓. การประชุมสภาท้องถิ่น (เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี) ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
๗	ชื่อ - สกุล นายณัฐพงศ์ พุแสง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพะเยา ตำแหน่งที่ขอประเมิน นิติกรชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพะเยา เลขที่ตำแหน่ง ๒๐๓๐	๑. การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง นาย ก. (นามสมมุติ) นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๕ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการ ติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผล อันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ๒. ตอบข้อหารือการจัดเก็บภาษีป้าย ๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางระบบควบคุม การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น